

HƯỚNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2021

Phục hồi hệ sinh thái



Rừng ngập mặn xã Đông Hoàng (Tiền Hải).

Ngày 5/6 hàng năm được Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới...

Thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường (BVMT), bảo tồn đa dạng sinh học...

thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu...

tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tổ chức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Để khẳng định quyết tâm của Thái Bình đối với công tác BVMT, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày 18/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1972 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

đựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; quản lý hiệu quả khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, Tiền Hải; thúc đẩy thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững; áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đôi bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng.

học; bảo tồn hiệu quả các loài và nguồn gen; đặc biệt là áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Thụy cho biết: Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2021 gắn với phòng, chống dịch Covid-19, huyện Thái Thụy sẽ tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế như tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích cộng đồng không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Với những hoạt động thiết thực, mỗi người dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng chung tay BVMT, từng bước làm cho hệ sinh thái sạch hơn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

ĐUỐC ĐÙNG

ĐÔNG HƯNG

Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, nâng cao năng suất lúa

Nhờ đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nên vụ lúa xuân 2021 của huyện Đông Hưng đã giành thắng lợi toàn diện cả về năng suất và sản lượng.

350 - 400 triệu đồng/năm, cao gấp 2 lần cây lúa truyền thống trên các mảnh ruộng nhỏ. Xã Nguyên Xá là một trong những địa phương luôn dẫn đầu huyện Đông Hưng về năng suất lúa.

khối lượng gạo, huyện còn khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, quy vùng sản xuất lúa bền vững, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Toàn huyện hiện có 500 cá nhân tích tụ được 1.200ha cây lúa hàng hóa, lúa giống, năng suất và giá trị đều cao hơn so với các diện tích cây lúa truyền thống.

giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, cây khỏe không bị đổ. Tôi áp dụng phương pháp cấy lúa hàng rộng, hàng hẹp để cây quang hợp tốt, đẻ nhánh khỏe. Công tác trung nhân lực, máy móc để thu hoạch lúa, dự kiến năng suất vụ xuân này đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào.

Ông Lê Quý Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng cho biết: Vụ xuân 2021 diện tích cấy lúa chất lượng cao của huyện chiếm 40%

tổng diện tích gieo cấy, tăng 4% so với vụ xuân năm 2020. Bên cạnh việc mở rộng diện tích cấy lúa chất lượng cao, huyện còn khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất, quy vùng sản xuất lúa bền vững, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Toàn huyện hiện có 500 cá nhân tích tụ được 1.200ha cây lúa hàng hóa, lúa giống, năng suất và giá trị đều cao hơn so với các diện tích cây lúa truyền thống.

chuột, ốc bươu vàng hại lúa, điều tiết nước hợp lý, khuyến cáo bà con chăm sóc lúa đúng kỹ thuật. Qua kiểm tra, đánh giá của ngành chuyên môn, năng suất cũng như sản lượng lúa vụ xuân năm 2021 của Đông Hưng cao hơn so với vụ xuân năm 2020 khoảng 0,5%, dự kiến năng suất bình quân đạt trên 72 tạ/ha.

THU HIỆN Người đại diện trung tâm dịch vụ việc làm phải có trình độ đại học trở lên. Nghị định số 23/2021 hướng dẫn thực hiện Luật Việc làm. Theo đó, điều kiện cấp giấy phép thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm là phải có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 3 năm (36 tháng) trở lên; doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300 triệu đồng.



Nông dân xã Nguyên Xá (Đông Hưng) khẩn trương thu hoạch lúa xuân.

Để chủ động ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2021, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp, phương án theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

nhất thiết hại do mưa bão gây ra. Huyện thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ban hành các quyết định về việc cấm cử dự phòng các công xung yếu dưới 16 và 18 tuổi về cảnh báo, giao chỉ tiêu chuẩn bị và đóng góp vật tư, phân loại trọng điểm xung yếu đê, kè, cống năm 2021.

trên 70.000 cây tre, trên 140.000 bao tải và đất dự phòng các trọng điểm xung yếu, huy động trên 5.000 người tham gia lực lượng xung kích, nâng cốt là đoàn thanh niên, dân quân tự vệ bảo đảm đủ quân số được giao. Ngoài ra, các xã cũng đã phân loại các trọng điểm xung yếu để lập phương án cứu hộ đê và có kế hoạch chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khi có sự cố xảy ra.

bị chu đáo. Xã giao chỉ tiêu cho các thôn, ngành, đoàn thể chuẩn bị 4.300 bao tải, đánh dấu 2.000 cây tre và huy động trên 330 người tham gia vào lực lượng xung kích, tiếp vận, giao thông, canh coi gác nước, y tế; chuẩn bị đất dự trữ, phải dự phòng, phương tiện để đóng phai 5 cửa khẩu khi cần thiết.

vật tư, phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn; tổ chức rà soát, kiểm tra tình trạng 15 cửa khẩu và tầm băng kết, đánh giá tình trạng sử dụng và có các phương án cụ thể, sẵn sàng chuẩn bị máy cẩu để lắp khi cần thiết. Đặc biệt, xã có 105 tàu thuyền của người dân thôn Cao Bình đi đánh bắt xa bờ, hơn 60 hộ dân ở vùng nuôi trồng thủy sản ngoài đê Hồng Hà. Xã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết chủ động chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản vào phía trong đê khi bão, lũ xảy ra; tuyên truyền cho các ngư dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết thực hiện tránh trú bão an toàn. Trong trường hợp các tuyến đê xảy ra sự cố, địa phương sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu hộ và bảo vệ đê theo phương châm "4 tại chỗ". Ngoài ra, UBND xã cũng

đã chuẩn bị thuyền và xe ô tô để chở nhân dân sơ tán vào khu vực phía trong đê trong trường hợp đê bị vỡ, nước dâng cao. Xã cũng giao đoàn thanh niên, lực lượng dân quân làm nông

cốt tham gia lực lượng xung kích, tiếp vận, giao thông, y tế, đồng thời giao chỉ tiêu cho các thôn, ngành, đoàn thể chuẩn bị bao tải, đánh dấu tre, đất dự phòng để sử dụng khi cần thiết.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, huyện Kiến Xương sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

THU THỦY



Trạm bơm Lịch Bài (xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương) thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão.